

# กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จับมือเอไอเอ ส่งแอป “กรุงศรี ควิกเพย์” ผ่อนเบี้ยประกันทันใจทุกที่ผ่านสมาร์ทโฟน



กรุงเทพฯ, 28 กุมภาพันธ์ 2560 – กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จับมือเอไอเอ ส่งบริการใหม่ ผ่อนชำระเบี้ยประกันชีวิตทันใจ ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตผ่านแอปพลิเคชัน “กรุงศรี ควิกเพย์” ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ด้วยแผนผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 10 เดือน หวังดันยอดผ่อนชำระหมวดเบี้ยประกันภัยเติบโต 25% ภายในปี 2560

นางสาวณญาณี เผือกขำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ตัวแทนบัตรเครดิตและบัตรผ่อนชำระในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ อธิบายว่า “กรุงศรี คอนซูมเมอร์ มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง ฟังก์ชันใหม่ในการสมัครรับบริการผ่อนชำระผ่านแอปพลิเคชัน กรุงศรี ควิกเพย์ ซึ่งกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้เพิ่มเข้ามาจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถนำเสนอทางเลือกใหม่ในการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตให้กับสมาชิกบัตรเครดิต และบัตรผ่อนชำระในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ทั้งบัตรเครดิตเอไอเอ วีซ่า บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บัตรเครดิตกรุงศรี เซ็นทรัลเครดิตการ์ด และบัตรเครดิตเทสโก้โลตัสวีซ่า โดยลูกค้าสามารถเลือกแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้วยแผนผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตทุกประเภท เริ่มต้นตั้งแต่ยอด 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน โดยบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก เอไอเอ ผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตของไทย ร่วมเป็นพันธมิตรหลักรายแรกๆ ที่เริ่มให้บริการรับผ่อนชำระผ่านแอปพลิเคชันนี้”

นางภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เอไอเอ ประเทศไทย เปิดเผยว่า “เอไอเอมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมมือกับกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ในการนำเสนอบริการที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าและตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท ปัจจุบัน การทำธุรกรรมการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โดยตัวแทนประกันชีวิตจากเอไอเอถือเป็นกลุ่มแรกที่จะได้ใช้นวัตกรรมกรุงศรี ควิกเพย์ ที่รองรับบริการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรเครดิตและบัตรผ่อนชำระในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ โดยบริการนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทั้งตัวแทนประกันชีวิตและลูกค้า ทั้งนี้ ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน กรุงศรี ควิกเพย์ และนำสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตมาใช้ทดแทนเครื่องรูดบัตร EDC เพื่อรับชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตได้ทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งยังสามารถนำเสนอทางเลือกให้ลูกค้าสมัครแผนผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันได้ตามความต้องการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือกรรมธรรม์ของเอไอเอมากยิ่งขึ้น”

“ที่ผ่านมา ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดเบียร์ประกันภัยมีแนวโน้มเติบโตสูง อย่างไรก็ตาม เบียร์ประกันชีวิตที่ลูกค้าต้องชำระในแต่ละปี หากชำระในคราวเดียวอาจเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ กรุงศรี คอนซูมเมอร์จึงได้นำเสนอทางเลือกการชำระเงินแบบผ่อนชำระ พร้อมออกเทคโนโลยีชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าที่ต้องการผ่อนชำระยอดเบียร์ประกันชีวิต ให้สามารถบริหารเงินได้คล่องตัวยิ่งขึ้น โดยคาดว่า ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดเบียร์ประกันภัยของ กรุงศรี คอนซูมเมอร์จะเติบโตขึ้นราว 25% ภายในปี 2560” นางสาวณญาณี กล่าวเสริม